

Số: 497/CTr-SGDĐT- HKH - STTTT  
BTH- ĐPTTH- BVHĐS

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2014

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **Phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2014-2015**

Căn cứ công văn số 1024/UBND-VX ngày 14/02/2014 và thông báo số 15/TB - UBND ngày 28/2/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo mục đích yêu cầu và nội dung nêu tại Công văn số 1774/CTr - BGDĐT - BND ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Báo Nhân dân và thông báo số 15/TB – UBND của UBND tỉnh.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là các bên tham gia) thống nhất Chương trình phối hợp tuyên truyền về giáo dục - đào tạo và xây dựng XHHT giai đoạn 2014-2015 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

a. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp tuyên truyền về giáo dục & đào tạo, XDXHHT ở tỉnh ta góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Quyết định số 89/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 06 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Quyết định của UBND tỉnh về XDXHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b. Thông tin kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, XDXHHT; những định hướng lớn, chương trình dài hạn, các đề án lớn, các quyết sách đổi mới về giáo dục - đào tạo và xây dựng XHHT đến các tầng lớp nhân dân; giới thiệu các nhân tố mới, điển

hình tiên tiến, các đơn vị đạt chuẩn XHHT... để khẳng định sự đóng góp của ngành Giáo dục, đội ngũ nhà giáo trong tỉnh và phong trào toàn dân chung tay XDXHHT gắn kết với xây dựng nông thôn mới...

c. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo Đảng.

## **2. Yêu cầu:**

a. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa các bên phải đảm bảo chủ động, sát với thực tế, kịp thời với nội dung và hình thức phù hợp, có tính thuyết phục cao theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục & đào tạo và XDXHHT; động viên, khuyến khích kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tốt...

b. Thông tin về các vấn đề cấp thiết, bức xúc, nhạy cảm cần bảo đảm chính xác đồng thời hỗ trợ định hướng dư luận một cách kịp thời.

c. Bảo đảm thực hiện tốt Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo Đảng trong ngành Giáo dục và đào tạo toàn tỉnh.

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN**

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục & đào tạo và XDXHHT. Tập trung tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo”; Quyết định số 89/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 06/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Quyết định của UBND tỉnh về XDXHHT. Đồng thời cụ thể hóa thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp, quá trình triển khai, gắn với các mô hình và gương điển hình tập thể và cá nhân về các mặt sau:

1. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

2. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học....

3. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan; đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo.

4. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng xây dựng hệ thống hóa giáo dục mở, học tập suốt đời, liên tục, liên thông và xây dựng xã hội học tập, trước mắt ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Tập trung XDXHHT theo “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” của Thủ tướng Chính phủ ban hành và Đề án XDXHHT ở Thanh Hóa đến năm 2020 của UBND tỉnh ban hành, xây dựng các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn XHHT theo Quyết định số 1667/2012/ QĐ- UBND của UBND tỉnh; các Trung tâm học tập cộng đồng, các hoạt động khuyến học, khuyến tài...

5. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.

6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong đó, khẳng định lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy tính chất công việc, theo vùng.

7. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục, khoa học quản lý, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo....

9. Phát động toàn ngành giáo dục và đào tạo mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII.

10. Trong quá trình tuyên truyền nếu có các nội dung khác phát sinh thì các bên cùng trao đổi thống nhất

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN**

#### **1. Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh**

a. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương và các hoạt động Giáo dục & Đào tạo, khuyến học, khuyến tài, XDXHHT cho Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Văn hóa và Đời sống, phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận theo nội dung đã đề ra.

b. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo, Đài tham dự các hội nghị, hội thảo, đi cơ sở nắm tình hình thực tế của ngành Giáo dục

và công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT ở các địa phương, cơ sở, nhất là các mô hình, điển hình để đưa tin, viết bài, xây dựng các chuyên mục thông tin.

c. Phát động toàn ngành giáo dục và đào tạo mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII.

d. Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối, trích nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Báo, Đài theo quy định tài chính hiện hành.

## **2. Sở Thông tin và Truyền thông**

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, trên sóng phát thanh, truyền hình về các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục-đào tạo và XDXHHT giai đoạn 2014-2015.

Quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản và các chủ trương định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục - đào tạo và XDXHHT trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên bám sát thực tiễn hoạt động giáo dục và đào tạo XDXHHT; động viên sự tìm tòi, sáng tạo để có được những tác phẩm báo chí tốt, hấp dẫn về giáo dục - đào tạo, xã hội học tập...

## **3. Đối với Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa.**

Căn cứ những nội dung kế hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền theo đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng thời điểm để có các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường đưa tin các hoạt động dạy và học, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, XDXHHT, xây dựng đạt chuẩn XHHT, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự truyền hình phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong giáo dục, khuyến học, khuyến tài, XDXHHT, những nhà giáo tận tâm, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu; những học sinh đạt thành tích cao trong học tập: Đạt giải Quốc tế, Quốc gia, đạt thủ khoa 30/30 điểm vào các trường đại học; đồng viên khích lệ những tấm gương học sinh nghèo, giàu nghị lực, vượt khó vươn lên học giỏi; những mô hình, điển hình và tấm gương sáng trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đồng thời tuyên truyền biểu dương các cấp, các ngành, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các gia đình phụ huynh học sinh đã hăng hái tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài ở địa phương để nhân rộng điển hình.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền này, các bên xây dựng nhiệm vụ cụ thể và kế hoạch tuyên truyền về giáo dục và đào tạo hàng năm. Định kỳ hàng năm, các bên sẽ sơ kết, đánh giá, bổ sung nội dung để Chương trình phối hợp tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế.

2. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý Báo chí – Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông), Ban Biên tập các báo làm đầu mối phối hợp và triển khai chương trình phối hợp công tác này.

**PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

*(Đã ký)*

**Trần Huy Bình**

**PHÓ GIÁM ĐỐC  
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hồng Sơn**

**CHỦ TỊCH HKH TỈNH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Đình Bưu**

**GIÁM ĐỐC  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

*(Đã ký)*

**Phạm Thị Hằng**

**PHÓ TỔNG BIÊN TẬP  
BÁO THANH HÓA**

*(Đã ký)*

**Trần Thủy**

**TỔNG BIÊN TẬP BÁO  
VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG**

*(Đã ký)*

**Phạm Minh Trị**

***Nơi nhận:***

- VP Bộ GD&ĐT
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Ông Vương Văn Việt, PCT.UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Phòng PA83 Công an tỉnh (để p/h);
- UBND các huyện, thị, TP (để p/h);
- Các phòng, ban thuộc Sở TTTT, BTH, ĐPTTH, BVHDS, Sở GD&ĐT (để t/h);
- Các phòng GD&ĐT huyện, thị, TP; trường THPT, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (để t/h);
- Lưu: VT, VP Sở GD&ĐT.